



คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายดาราศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าฯ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาให้เทียบเท่าสากล โดยมุ่งเน้นภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนเตรียมพร้อมเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ เมื่อวันที่ 5 - 20 ตุลาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการสร้างความรู้ เสริมทักษะ-โซลาร์รูฟ รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในหน่วยงาน และแนวทางการจัดทำโครงการ เพื่อขอรับทุนติดตั้งใช้งานโซลาร์รูฟในหน่วยงานตามนโยบายของภาครัฐ เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมสุโขทัย แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชัน จ.อุบลราชธานี



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ วัด ประชาธิปไตย ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองศรีไค และภาคเครือข่าย 12 แห่ง เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ให้สะอาดเป็นระเบียบ และมีมาตรการให้เป็นมาตรฐานการใช้งานพื้นที่ พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้หลักการ 5 ส. และกิจกรรม Big Cleaning day เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี



คณะบริหารศาสตร์ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ด้านการจัดการศึกษา การออกแบบกระบวนการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนและการให้บริการวิชาการ การวิจัยร่วมกัน ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของสถานประกอบการอย่างแท้จริงร่วมกัน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม UBS 3 คณะบริหารศาสตร์



นักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดงแฟชั่นโชว์ คอลเลกชัน "Modern Esan" แสดงพลังลูกอีสานสมัยใหม่ ในงาน Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2022 (BIFW2022) ผสมผสานเครื่องแต่งกายสุดโมเดิร์นด้วยวัสดุผ้าทอพื้นถิ่น ใช้เป็นผ้าขาวม้าโทนสีขาวดำ และผ้าทอพื้นถิ่นตัดเย็บร่วมกันออกมาให้สวมใส่ได้จริง ภายใต้แนวคิด "The Future of Fashion" เมื่อวันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2566 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร



คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ หัวข้อ "สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการดูแลสุขภาพตามช่วงวัย" เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพ หัวข้อ "สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการดูแลสุขภาพตามช่วงวัย" เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์